

เคล็ดลับหยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง

ปัจจุบัน ภาวะโลกร้อนนับเป็นปัญหาสำคัญที่กำลังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ชาวพัฒนาคุณภาพฉบับนี้ จึงขอเสนอเคล็ดลับง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนค่ะ เคล็ดลับง่ายๆ ที่ช่วยให้โลกของเราหายร้อนมีหลากหลายวิธี แต่ในฉบับนี้ ขอเสนอวิธีที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดและสามารถทำได้ทุกวัน ดังนี้ค่ะ

1. **ไปตลาดแทนซูเปอร์มาร์เก็ต** ซีสผัก ผลไม้ หมู ไก่ ปลา ในตลาดสดใกล้บ้านแทนการซื้อปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตบ้าง เพราะอาหารสดทุกอย่างที่มีการหีบห่อด้วยพลาสติกและโฟมทำให้เกิดขยะจำนวนมาก และลองหิ้วตะกร้าหรือถุงผ้าไปจ่ายตลาดดูบ้าง

2. **ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก** ถุงพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ การเผากำจัดในเตาเผาขยะอย่างถูกวิธีต้องใช้พลังงานจำนวนมากที่ทำให้มีก๊าซเรือนกระจกเพิ่มในบรรยากาศ หันมาใช้ถุงผ้าหรือหิ้วตะกร้าไปซื้อของ โดยปฏิเสธพนักงานประจำร้านที่จะใส่ของในถุงพลาสติกให้อย่างฟุ่มเฟือย

(เคล็ดลับหยุดโลกร้อนยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะ โปรดติดตามต่อในข่าวพัฒนาคุณภาพฉบับหน้าค่ะ)

ที่มา: http://issuu.com/synnextra/docs/synnextra_vol41

http://issuu.com/synnextra/docs/synnextra_vol42



คำคมท้ายเล่ม

One secret of success in life is for a man to be ready for his opportunity when it comes.

ความลับของความสำเร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับโอกาสที่มาถึง

~ Benjamin Disraeli ~

ที่มา: <http://www.cognitivedistortion.com/?cd=quotes&search=Opportunity>

จัดทำโดยหน่วยพัฒนาคุณภาพ งานนโยบายและแผน

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โทร 0-2441-5000 ต่อ 2119

Intraphone i+14+2119 E-mail : enrpb @ staff2.mahidol.ac.th



ENQD ข่าวพัฒนาคุณภาพ

<http://www.en.mahidol.ac.th/thai/qd/index.html>

เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการเยี่ยมชมสำรวจ ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2552 เมื่อวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2552 ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ตั้งแต่ผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะ คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่กรุณาตรวจประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนารายงานการประเมินตนเอง บุคลากรทุกท่านที่ช่วยต้อนรับ อำนวยความสะดวก เตรียมการนำเสนอ จัดเตรียมเอกสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมอาหาร สถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้การเยี่ยมชมสำรวจในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สุดท้ายขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบข้อซักถามจาก คณะกรรมการเยี่ยมชมสำรวจค่ะ สำหรับข่าวพัฒนาคุณภาพฉบับนี้ ขอเสนอผลการเยี่ยมชมสำรวจ ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2552 ไว้ในคอลัมน์น่านาสาระพัฒนาคุณภาพค่ะ

ข่าวความเคลื่อนไหว



เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินิกปิยะสกล สกลสัตยาทร และรองอธิการบดี

ได้มาเยี่ยมชมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เพื่อจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงานประจำปีงบประมาณ 2553 (Performance Agreement) กับคณะผู้บริหารของคณะ ณ ห้องประชุมศรีวังกลม อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนา ซึ่งในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารของคณะในวันดังกล่าว คณะได้รับข้อเสนอแนะและแนวทางอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลมากยิ่งขึ้น

นานาสาระพัฒนาคุณภาพ

นานาสาระพัฒนาคุณภาพฉบับนี้ขอเสนอผลการเยี่ยมสำรวจคุณภาพ ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะเวลา 3 ปีงบประมาณ 2552 เมื่อวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจได้นำเสนอผลสรุป การเยี่ยมสำรวจด้วยวาจาและชี้ให้เห็นถึงจุดเด่น โอกาสพัฒนาและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานภายใน คณะ ดังนี้



คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ไว้ว่าคณะมีความก้าวหน้าในการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย มีแผนการถ่ายทอดกลยุทธ์ลงสู่ระดับปฏิบัติผ่านระบบ performance agreement มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนและปรับโครงสร้างการบริหาร โดยกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นและเห็นความสำคัญของกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายสนับสนุนที่เข้มแข็ง เป็นผลทำให้เกิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่ต่อเนื่องในหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วย มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการด้านการศึกษาและการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ทำให้อาจารย์สามารถผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และสามารถนำผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมไปใช้ในการกำหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ



ในด้านจุดเด่นของคณะ คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจพบว่า ผู้บริหารคณะให้ความสำคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำงานเป็นทีมในลักษณะการจัดตั้งเป็น ศูนย์เฉพาะทาง อีกทั้งคณะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ มีหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการศาสตร์ด้านต่างๆ ทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ที่โดดเด่นในภูมิภาคเอเชีย มีกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายที่เน้นการเรียนเป็นศูนย์กลาง และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม มีสมาคมศิษย์เก่าที่ให้ความช่วยเหลือศิษย์ปัจจุบันอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง มีกองทุนสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการศึกษาและวิจัย บุคลากรทุกสายงานและนักศึกษามีความรักความภูมิใจในองค์กร มีจิตอาสา และมีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะในระบบสารสนเทศ

นอกจากนี้ คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในด้านต่างๆ แก่คณะด้วย



โดยคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจมีความเห็นว่า คณะควรกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาวในทุกยุทธศาสตร์ ควรสร้างระบบการประเมินผู้บริหารที่ชัดเจน โดยผู้ได้บังคับบัญชา ควรมีระบบประเมินและการติดตามผลการดำเนินงานในทุกพันธกิจ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพร้อมทั้งจัดทำรายงานไว้เป็นหลักฐาน ควรมีการเทียบเคียงผลการดำเนินงาน

กับหน่วยงานอื่นๆ ในระดับชาติและนานาชาติ ควรมีการพัฒนาทางด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกด้าน เพื่อช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คณะ ควรกำหนดตัวชี้วัดในเรื่องที่บัณฑิตได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติที่ชัดเจน ควรส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการงานประจำสำนักงานวิจัย (R2R) ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน ควรนำนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ควรมีการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างครบวงจร และควรมีการจัดทำแผนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานทั้งปี



คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจยังได้ฝากข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะไว้ว่า คณะควรนำประเด็นต่างๆ มาพูดคุยปรึกษากัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมๆ กันทุกหลักสูตร และใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา มีการพัฒนาต่อยอดการจัดการความรู้ให้เป็นระบบยิ่งขึ้น และควรจัดทำระบบการวิเคราะห์ต้นทุนบริการวิชาการที่เป็นมาตรฐานสากล

